



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางภัทรา ผาแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
๒.	นางสาววัชรินทร์ บุญเฉื่อย	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
๓.	นายไพรัชต์วิรัตน์ วิริยะภักคพงศ์	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
๔.	นางสาวสุภาพร แสนวันนาม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม - สุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	สถานีนอนามัยบ้านโรงเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

/ทั้งนี้ ให้...

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ลำดับที่ ๑ และ ๒ จัดส่งผลงานประเมินตาม จำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายอภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่งเลขที่	ประเภท	สัดส่วน
๑	นางภัทรา ผาแก้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการ	๓๓๒๗๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	๓๓๒๖๑	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
							ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน "การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีที่เลี้ยง (DOTS) จังหวัดสระแก้ว"
							ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ"
๒	นางสาววชิรินทร์ บุญเฉื่อย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ (หัวหน้าพยาบาล) ชำนาญการ	๓๓๖๙๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ กลุ่มการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)	๓๓๖๙๖	เลื่อนระดับ	๙๐%
							ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน "รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน"
							ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาคุณภาพบริการส่งเสริมสุขภาพตามความคาดหวังในผู้ป่วยของคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์"
๓	นายไพรัชต์วีริต วิริยะภักคพงศ์	จังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๐๗๘๘๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	๓๓๒๘๘	ย้าย	๑๐๐%
							ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ของเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๐"
๔	นางสาวสุภาพร แสนวันนาม	จังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ สถานีอนามัยนคมสร้างตนเองคลองน้ำใส นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการ	๓๓๗๖๖	จังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ สถานีอนามัยบ้านโรงเรียน หมู่ที่ ๕ หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข)ชำนาญการ	๓๓๙๔๑	ย้าย	๑๐๐%
							ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน "ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจมะเร็งปากมดลูก"